

# Xây dựng thể trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thái Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, bám địa bàn, phối hợp hiệu quả cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng thể trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy) quản lý, bảo vệ 14km bờ biển; phụ trách 4 xã, thị trấn có 2 cửa sông lớn, 3 bến đậu tàu thuyền và 1 vùng chuyển tải với 14.031 hộ/48.354 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn bám sát cơ sở, đưa vào nhân dân làm tốt công tác tham mưu xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Cùng với đó, thể trận biên phòng toàn dân luôn được đơn vị chủ động phối hợp cùng cơ sở tập trung xây dựng, gắn kết chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh nhân dân tại khu vực biên giới biển. Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương thuộc địa bàn quản lý đã thực hiện tốt các chương trình phối hợp, kết nghĩa, đỡ đầu và hướng ra biên giới xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện tốt các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân để bà con cùng với BĐBP tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Trong năm 2021, đơn vị đã tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình, tàu thuyền, cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn ký cam kết thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và



Huyện Tiên Hải tuyên truyền pháp luật về công tác biên phòng tới người dân.

xuất nhập cảnh trái phép", phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, tổ chức gặp mặt, tặng quà các cháu trong chương trình "Nâng bước em đến trường" và mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" nhân dịp năm học mới... Cũng nằm trên tuyến biên giới biển, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nam Cường (Tiên Hải) luôn phối hợp chặt

chẽ với BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng thể trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Ông Mai Văn Hoài, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là xã biên giới biển, nên công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với BĐBP luôn tích cực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương luôn nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo

vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được đầu tư và phát triển. BĐBP đã tham mưu địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ, đội tàu thuyền tự quản "Đoàn kết, hỗ trợ nhau và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo", duy trì mô hình "Xứ, họ đạo không có ma túy và tệ

nạn xã hội". Trong năm 2021, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phối hợp với địa phương thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép", vận động nhân dân tự nguyện làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường bộ ven biển, vận động thanh niên địa phương nhập ngũ vượt chỉ tiêu, tổ chức kiểm tra trên bộ kết hợp bảo đảm an ninh trật tự 25 đợt/57 lượt đồng chí, giải quyết 12 vụ/12 đối tượng, hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết với số tiền trên 60 triệu đồng, hỗ trợ 4 lợn nái sinh kế, tặng quà, đỡ đầu học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Thái Bình hiện có 54km bờ biển và vùng biển rộng 3.162km<sup>2</sup>, trải dài trên địa bàn 14 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Thái Thụy và Tiên Hải với dân số hơn 114.500 người. Trong năm 2021, BĐBP đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân địa phương khu vực biên giới biển duy trì tốt hoạt động của 158 tổ tự quản về an ninh trật tự với 3.211 thành viên, 4 mô hình bền bãi tự quản an toàn, mô hình hộ giáo không có ma túy và tệ nạn xã hội, thu nhập gần 800 tin báo an ninh trật tự từ nhân dân. BĐBP nhận phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ 25 học sinh thuộc chương trình "Nâng bước em đến trường" và mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" với tổng số tiền gần 90 triệu đồng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua BĐBP Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã ủng hộ các quỹ từ thiện trên 300 triệu đồng, phối hợp với các địa phương, đơn vị xây mới 12 nhà đại đoàn kết trị giá trên 1,6 tỷ đồng... "Đón là nhà, biên giới là quê hương", những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân các xã, thị trấn ven biển của Thái Bình.

TRINH CƯỜNG - TRẦN TUẤN

## KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG THUỐC MOLNUPIRAVIR AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

(Chỉ sử dụng thuốc khi có đơn của bác sĩ)

Điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành:

- Dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2
- Có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng

Thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày

- THỜI GIAN KHỞI PHÁT TRIỆU CHỈNG DƯỚI 5 NGÀY
- KHÔNG được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp
- KHÔNG được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ	TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN	NAM GIỚI
<p><b>KHÔNG</b> được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai</p> <p>Phụ nữ có khả năng mang thai <b>NÊN</b> sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng</p>	<p><b>KHÔNG</b> được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn</p>	<p>Có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp.</p> <p>Vì vậy, nam giới <b>NÊN</b> sử dụng phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Molnupiravir cuối cùng</p>
<p><b>KHÔNG</b> khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng</p>	<p>Trong quá trình sử dụng, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sự đồng ý để được tư vấn và xử trí kịp thời</p>	<p>Người dân không tự ý mua, sử dụng thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường, chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành</p>

Nguồn: Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) | Infographics.vn | TTXVN

## HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TIÊN HẢI ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI VIÊN

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau giảm nghèo, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiên Hải đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chị Bùi Thị Mùi, xã Đông Xuyên là phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn rất hạnh phúc được đón Tết trong căn nhà nhỏ của riêng mình. Không thể diễn tả được hạnh phúc của chị khi mơ ước bao lâu đã trở thành hiện thực từ sự hỗ trợ của anh em, họ hàng và đặc biệt là Hội LHPN huyện Tiên Hải. Chị Mùi chia sẻ: Tôi rất cảm ơn các cấp, ngành, anh em, họ hàng và Hội LHPN huyện đã hỗ trợ tôi có được căn nhà mới. Nhà được khởi công từ ngày 15/11/2021, tổng diện tích sử dụng 45m<sup>2</sup> mái bằng, tổng kinh phí xây dựng 123 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên nghèo là một trong những hoạt động thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như tôi rất yên tâm trong những ngày mưa nắng, gió bão, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế gia đình. Còn chị Đào Thị Thắm, xã Nam Thắng rất xúc động khi được Hội LHPN huyện hỗ trợ 60 con gà giống và thức ăn chăn nuôi. Chị Thắm cho biết: Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, việc hỗ trợ sinh kế của Hội LHPN huyện đã giúp hội viên có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc đàn gà, mở rộng sản xuất để gia đình không còn khó khăn nữa.



Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Hải trao kinh phí xây nhà mái ấm tình thương.

phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội trong các phong trào thi đua của địa phương. Để phong trào giúp hội viên giảm nghèo thiết thực, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát gia đình hội viên, phụ nữ trực tiếp đến cuộc sống của người dân, việc hỗ trợ sinh kế của Hội LHPN huyện đã giúp hội viên có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc đàn gà, mở rộng sản xuất để gia đình không còn khó khăn nữa.

Bà Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Hải cho biết: Hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là một trong những phong trào thiết thực của Hội. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội trong các phong trào thi đua của địa phương. Để phong trào giúp hội viên giảm nghèo thiết thực, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát gia đình hội viên, phụ nữ trực tiếp đến cuộc sống của người dân, việc hỗ trợ sinh kế của Hội LHPN huyện đã giúp hội viên có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc đàn gà, mở rộng sản xuất để gia đình không còn khó khăn nữa.

MANH THẮNG

Ngay từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Vũ Trung (Kiến Xương) đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đi vào thực hiện, xã đã phát động và tổ chức thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tối thiểu mô hình trang trại của anh Nguyễn Thế Văn, thôn 7B, chúng tôi được biết ngay từ khi còn trẻ anh đã có mong muốn vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Anh Văn cho biết: Từ việc cấy lúa kém hiệu quả, năm 2000 tôi đã mạnh dạn chuyển đổi trên 2.000m<sup>2</sup> sang chăn nuôi. Từ đó đến nay tôi duy trì nuôi gà, vịt, ngan để bán con giống và trứng. Mặc dù chăn nuôi có thời điểm khó khăn, thất bại do dịch bệnh, giá thực phẩm chăn nuôi tăng cao song tôi cố gắng khắc phục và thành công, hiện duy trì 600 con ngan, 400 con gà và 200 con vịt. Với số lượng đó, mỗi năm tôi bán ra thị trường hàng vạn con giống và hàng vạn trứng gà, vịt, trừ chi phí thu lãi trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, với vai trò trưởng thôn, tôi còn gương mẫu trong mọi phong trào như nhận ruộng bỏ hoang để cấy hơn 2 mẫu, tích cực hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ có anh Văn, ở Vũ Trung còn rất nhiều tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vượt khó vươn lên làm giàu. Ông Vũ Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để việc học và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy xã đã triển khai nghiêm túc trong Đảng bộ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến trong nếp nghĩ, cách làm, thái độ ứng xử của cán bộ đối với nhân dân, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc tổ

## Học và làm theo Bác ở VŨ TRUNG

chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, nhiều gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn xã không còn diện tích ruộng bỏ hoang, xuất hiện nhiều hộ tích tụ ruộng đất lớn. Điển hình như ông Nguyễn Doanh Phùng tích tụ hơn 50 mẫu ruộng bỏ hoang của người dân để cấy lúa, đồng thời mạnh dạn đầu tư 2 máy cày, 1 máy cấy, 1 máy gặt phụ vụ gia đình và làm dịch vụ trọn gói cho người dân. Ngoài ra còn có hơn 10 hộ thực hiện tích tụ ruộng đất từ 2 mẫu trở lên. Trong phát triển công nghiệp, Vũ Trung duy trì nghề dệt thảm len truyền thống, đồng thời phát triển thêm nghề may công nghiệp và du nhập nghề mới tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Các đoàn thể đã có nhiều phong trào học và

làm theo Bác, tiêu biểu như mô hình "Cặp lá yêu thương", "Biên rác thải sinh hoạt thành tiền" để ủng hộ gây quỹ hoạt động tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn của hội phụ nữ; mô hình "Đến ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của Đoàn Thanh niên... Chị Nguyễn Thị Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Những năm qua, Đoàn Thanh niên xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống yêu nước của dân tộc, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên. 5 năm qua, Đoàn xã đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nói chuyện truyền thống cho gần 1.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi; thành lập đội thanh niên xung kích gồm 80 đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ; đã có nhiều phong trào học và

50 đơn vị máu; tặng 1.500 khẩu trang cho nhân dân phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, Đoàn xã đã triển khai hiệu quả phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Từ đó đã có 3 trang trại, 16 gia trại chăn nuôi tổng hợp, nuôi trồng thủy sản do thanh niên làm chủ cho thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm.

Nhờ đẩy mạnh học và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng những việc làm thiết thực, đến nay, kinh tế - xã hội của Vũ Trung có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

THU THỦY



Cán bộ, đảng viên xã Vũ Trung thường xuyên tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như truyền thống cách mạng của dân tộc qua sách, báo.